

Số:123 /BC- HĐND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh "Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIX"; việc giải quyết những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIX

(Trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XIX)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh "Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIX"; việc giải quyết những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIX, trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh.

Ban pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Nội dung Báo cáo

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh "Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIX"; việc giải quyết những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIX trình kỳ họp.

1.1. Việc thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh

Sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh "Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIX". Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị rà soát đầy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri; định kỳ báo cáo tại hội nghị giao ban hàng tháng giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch UBND huyện, thành phố và một số sở, ngành.

Kết quả, trong tổng số 23 kiến nghị của cử tri từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong: Đã giải quyết xong 08 kiến nghị; đang tiếp tục giải quyết 08 kiến nghị; sẽ giải quyết 04 kiến nghị; thông tin, giải trình 02 kiến nghị; chưa có điều kiện giải quyết 01 kiến nghị⁽¹⁾.

Tuy nhiên, qua thẩm tra cho thấy, Báo cáo số 55/BC-UBND của UBND tỉnh chưa thể hiện đầy đủ tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể:

- Chưa thể hiện việc triển khai nội dung “*chỉ đạo các ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định rõ công tác giải quyết kiến nghị cử tri là nhiệm vụ trọng tâm và là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện; đồng thời xem xét, có biện pháp xử lý cụ thể đối với cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri*” (khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 53/NQ-HĐND).

- Chưa báo cáo rõ các biện pháp đã thực hiện để “*phối hợp tốt với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh liên quan để giải quyết những vấn đề cử tri bức xúc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân*” (khoản 3, Điều 2, Nghị quyết 53/NQ-HĐND).

- Tiến độ giải quyết một số kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong còn chậm. Trong số 23 kiến nghị, theo báo cáo của UBND tỉnh có 8 kiến nghị đang giải quyết, 04 kiến nghị sẽ được giải quyết và 01 kiến nghị chưa thể giải quyết⁽²⁾.

1.2. Việc giải quyết những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIX

Việc giải quyết những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIX đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thực hiện quyết liệt, đảm bảo đúng nội dung cử tri phản ánh và đúng thẩm quyền; tỷ lệ kiến nghị đã được xem xét, giải quyết xong cao hơn so với kỳ họp trước. Nhiều kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, chất lượng giải quyết được nâng lên, được cử tri ghi nhận.

⁽¹⁾ Lĩnh vực pháp chế có 03 kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; đã thực hiện xong 02 kiến nghị; đang tiếp tục giải quyết 01 kiến nghị. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách có 19 kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; đã được xem xét giải quyết 05 kiến nghị; đang tiếp tục giải quyết 07 kiến nghị; sẽ được giải quyết 04 kiến nghị; thông tin, giải trình 02 kiến nghị và chưa thể giải quyết 01 kiến nghị. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội có 01 kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong và đã được xem xét giải quyết.

⁽²⁾ Việc khắc phục hậu quả do thi công dự án đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 7 - cử tri thành phố Bắc Giang; kỳ họp thứ 9 - cử tri huyện Lạng Giang); về xem xét, giải quyết dứt điểm các đối tượng “thương binh giả” đã có kết luận (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9 HĐND - cử tri xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng)...

Kết quả, trong tổng số 37 kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5: Đã giải quyết xong 08 kiến nghị; đang tiếp tục giải quyết 04 kiến nghị; chưa thể giải quyết 01 kiến nghị; thông tin, giải trình 24 kiến nghị⁽³⁾.

Tuy nhiên, qua thẩm tra cho thấy, một số nội dung trong báo cáo chưa rõ, kết quả giải quyết chưa triệt để; vẫn còn nhầm lẫn trong việc phân loại, sắp xếp kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Việc chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong giải quyết kiến nghị của cử tri có việc còn hạn chế⁽⁴⁾.

2. Kiến nghị

- Bổ sung đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 “Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIX”, trình kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, UBND các cấp sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đẩy nhanh việc giải quyết những kiến nghị chưa thực hiện xong, đặc biệt là các kiến nghị từ các kỳ họp trước; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Lấy kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện; đồng thời xem xét, có biện pháp xử lý cụ thể đối với cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Chỉ đạo và thực hiện nghiêm việc phân công lãnh đạo chính quyền các cấp tham gia đầy đủ các hội nghị TXCT của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp để kịp thời giải quyết các kiến nghị phát sinh ngay từ cơ sở thông qua việc trả lời, giải thích tại các hội nghị TXCT, tạo sự đồng thuận, tránh việc cử tri kiến nghị vượt cấp lên cấp trên.

- Có giải pháp hữu hiệu trong công tác phối hợp với các bộ, ngành trung ương, các tỉnh liên quan đến những vấn đề cử tri bức xúc để sớm giải quyết dứt điểm các kiến nghị, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

⁽³⁾Lĩnh vực pháp chế có 06 trước và sau kỳ họp thứ 5 trong đó đang giải quyết 01 kiến nghị; thông tin, giải trình 05 kiến nghị. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách có 23 kiến nghị trong đó đã được xem xét giải quyết 06 kiến nghị; đang giải quyết 03 kiến nghị; chưa thể giải quyết 01 kiến nghị; thông tin, giải trình 13 kiến nghị. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội có 08 kiến nghị trong đó đã được xem xét giải quyết 02 kiến nghị, thông tin, giải trình 6 kiến nghị.


⁽⁴⁾ Chỉ đạo công tác phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Tân Yên, UBND huyện Lạng Giang trong giải quyết kiến nghị của cử tri xã Liên Chung, huyện Tân Yên về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thương (địa bàn giáp ranh giữa huyện Tân Yên và Lạng Giang).

Trên đây là kết quả thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh "Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIX"; việc giải quyết những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIX.

Ban pháp chế trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐ, CV VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

 **BAN PHÁP CHẾ**
TRƯỞNG BAN

Đặng Hồng Chiến